

Số: 149 /HLG

Lai Châu, ngày 08 tháng 10 năm 2021

*V/v quán triệt, triển khai chỉ đạo
của đồng chí Tổng Bí thư*

Kính gửi: - Hội Luật gia các huyện, thành phố;
- Các Chi hội Luật gia trực thuộc.

Thực hiện công văn số 255/HLGVN ngày 28/9/2021 của Hội Luật gia Việt Nam về việc Quán triệt, triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan Nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đề nghị Hội Luật gia các huyện, thành phố; các Chi hội Luật gia trực thuộc triển khai một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng tới hội viên chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong bài phát biểu tại hai Hội nghị nói trên. (Gửi kèm theo văn bản này)

Thứ hai, căn cứ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, triển khai sâu rộng đến hội viên Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đoàn Hội Luật gia Việt Nam (Chương trình số 27- CTr/ĐĐ ngày 22/6/2021) và cụ thể hóa vào chương trình hành động của đơn vị mình để triển khai thực hiện với quyết tâm, nỗ lực cao, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát huy vị thế của Hội Luật gia Việt Nam với vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là thành viên trong khối Nội chính hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu cho Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần bảo vệ Nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh - trật tự; bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của tổ chức, cá nhân; xây dựng Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, mỗi tổ chức Hội, mỗi hội viên

phải là lực lượng nòng cốt, trung kiên trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân, góp phần giữ vững kỷ cương, trật tự xã hội bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ và bảo vệ nhân dân. Trong đó cần nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục xây dựng và tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên quyết, kiên trì bảo vệ, giữ vững độc lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân hiểu đầy đủ và thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Các cấp hội và hội viên phải luôn chủ động trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong phòng, chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, phản động, cơ hội chính trị. Tăng cường tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch xuyên tạc lịch sử, xuyên tạc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở trung ương và địa phương.

Hai là, tập trung, thống nhất, đồng lòng cùng Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành triển khai mọi biện pháp quyết ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh Covid-19 lan rộng, bùng phát trong cộng đồng, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và chăm lo tốt nhất cho đời sống của nhân dân. Tuyên truyền để nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Đảng, Nhà nước và địa phương, đơn vị.

Ba là, phát huy mạnh hơn nữa vai trò tiên phong trong việc bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng vững mạnh. Các cấp Hội Luật gia tham gia tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội theo Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước; phát huy tối đa trí tuệ của các luật gia, chuyên gia giàu kinh nghiệm trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định; phản biện, đóng góp ý kiến hoàn thiện khâu đột phá về *thể chế phát triển* đất nước, *thể chế phát huy* mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, nhất là những vấn đề quốc tế

dân sinh, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của quần chúng nhân dân.

Bốn là, các cấp hội tiếp tục chủ động tham gia sâu hơn, toàn diện, hiệu quả hơn và động viên hội viên, nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự góp phần đẩy lùi các loại tội phạm, nhất là tội phạm về tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm có tính xã hội đen...

Năm là, về công tác xây dựng nội bộ, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, kiện toàn, đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động, ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động; nâng cao chất lượng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ hội có tâm huyết, trách nhiệm, hết lòng vì công việc, đặc biệt là đội ngũ cán bộ hội chuyên trách.

Sáu là, trong công tác đối ngoại nhân dân, “thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại” với nhiệm vụ “giữ vững độc lập, tự chủ, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế;... kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biên, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Bảy là, chủ động báo cáo cấp ủy địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của công tác hội; tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức có liên quan tới hoạt động của Hội.

Thứ ba, xuất phát từ thực tiễn, tiếp tục rà soát để kiến nghị, đề xuất các cơ quan Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật bảo đảm phát huy đầy đủ vai trò của Hội Luật gia Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi cho cho các cấp Hội hoạt động.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Hội Luật gia Việt Nam;
- Lưu VT.

**TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH**



Tô Thị Hồng Lê